

## ตัดฟันแพชชั่นเถื่อน! เสี่ยงถึงตาย!

การจัดฟันแพชชั่นยังคงได้รับความนิยมจากวัยรุ่นอย่างมากในปัจจุบัน แม้จะมีการรณรงค์จากหน่วยงานให้รู้ถึงความเป็นอันตรายตลอดมา รวมถึงสื่อมวลชนเองก็ได้มีการนำเสนอข่าวถึงความเป็นอันตรายที่เกิดขึ้นมาให้เห็นในหลายกรณีแล้วก็ตาม แต่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของวัยรุ่นที่อาจไม่ทราบถึงอันตรายที่เป็นผลข้างเคียงจากการจัดฟันแพชชั่นจึงยังเป็นที่นิยมของบรรดาเหล่าวัยรุ่น แม้ว่าร้านผู้ให้บริการจะไม่ใช้ทันตแพทย์ ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ไม่มีใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม ไม่มีใบอนุญาตเปิดสถานพยาบาลก็ตาม เพราะกระแสของการจัดฟันที่วัยรุ่นหลายคนตีค่าว่าเป็นสิ่งที่เป็นส่วนเสริมสร้างความงดงามให้ใบหน้าซึ่งถือว่าเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องอย่างยิ่ง

เมื่อสอบถามจากวัยรุ่นผู้ใช้บริการจัดฟันแพชชั่นส่วนใหญ่มองว่า การจัดฟันแพชชั่นที่เปิดให้บริการอย่างโจ่งแจ้งนั้นมีราคาถูก (แบบชั่วคราว ราคาอยู่ที่ 20 - 100 บาท และแบบติดถาวร ราคา 500 - 1,200 บาท) ซึ่งสามารถหาซื้อได้ง่ายตามตลาดนัด ร้านขายสินค้าแฟชั่น ร้านเสริมสวย เป็นต้น และปัจจุบันร้านผู้จำหน่ายหรือให้บริการได้มีการปรับเปลี่ยนกลวิธีการขายลวดตัดฟันแพชชั่น โดยอาศัยเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งมีจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงได้ง่ายและกว้างขวางขึ้นกว่าเดิม โดยที่ผู้ชายจะมีการโฆษณาขายสินค้า สาธิตขั้นตอนการติดลวดตัดฟันแพชชั่นด้วยตนเอง และนัดให้ผู้บริโภคมาพิมพ์ฟันก่อนแล้วจึงนัดมาใส่ลวดตัดฟันในวันหลัง อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วในตอนต้นว่าผู้ชายลวดตัดฟันไม่ได้เป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านทันตกรรมเลยแม้แต่น้อย ดังนั้นการเข้าไปใช้บริการตัดฟันแพชชั่นจึงเป็นการนำชีวิตเข้าไปเสี่ยงเพราะสิ่งที่เรียกว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดฟันนั้นไม่ได้มีความสะอาด ถูกสุขอนามัย และไม่มีความปลอดภัย เพราะจากการที่เจ้าหน้าที่ สคบ. ลงพื้นที่ตรวจจับและยึดอุปกรณ์ที่ใช้ตัดฟันแพชชั่นมานั้น พบว่ามีการใช้คีมตัดสายไฟและอุปกรณ์ช่างมาใช้เป็นเครื่องมือด้วย เป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการตัดฟันแพชชั่นจึงมีโอกาสที่จะเกิดอันตรายจากการจัดฟันแพชชั่นได้ ซึ่งที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากการจัดฟันแพชชั่นแล้ว จำนวนหลายราย บาดเจ็บ ปากเน่าอีกจำนวนไม่น้อย เนื่องจากเมื่อจัดฟันแพชชั่นแล้วเกิดการอักเสบของเหงือกและเกิดในการติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต และล่าสุดมีข่าววัยรุ่นใส่ลวดตัดฟันแพชชั่นจากร้านเสริมสวยนาน 5 เดือน จนเป็นเหตุให้ช่องปากมีการอักเสบ ติดเชื้อ บวมแดง เป็นหนอง และไม่สามารถพูดและรับประทานอาหารได้

สคบ. ได้นำลวดตัดฟันแพชชั่นที่ตรวจจับมาได้ไปทำการทดสอบเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการและสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมอนามัยและสำนักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา ผลปรากฏว่า มีการตรวจพบสารปนเปื้อนซึ่งเป็นโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว พลวง ซีลีเนียม โครเมียมและสารหนู เป็นต้น วัสดุที่ใช้เป็นวัสดุที่ไม่มีมาตรฐาน ลักษณะการนำมาดัดที่ฟันด้วยลวดที่ไม่แข็งแรง มีโอกาสหลุดลงคอ ทำให้เป็นอันตรายแก่ชีวิต ซึ่งการตัดฟันที่ถูกต้องจะต้องกระทำโดยทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งขั้นตอนการใส่ลวดตัดฟันโดยไม่มีการดูแลรักษาที่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือผลเสียด้านสุขภาพอนามัยของฟันหรืออวัยวะในช่องปาก ซึ่ง “ลวดตัดฟันแพชชั่น” ไม่ถือว่าเป็นเครื่องมือแพทย์ ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551

จากอันตรายของลวดตัดฟันแพชชั่นนี้ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จึงได้ออกคำสั่ง ห้ามขายสินค้าลวดตัดฟันแพชชั่น โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ ได้กำหนดบทลงโทษแก่ผู้จำหน่ายลวดตัดฟันแพชชั่นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งหรือนำเข้าต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ